

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๘๓๓



สำนักงานสภาพัฒนาการ  
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดทำโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน <อธิบดีหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า>

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ได้แก่ (๑) การมองเป้าหมายร่วมกันในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๒) การจัดทำโครงการสำคัญตามการวิเคราะห์ห่วงโซ่ความสัมพันธ์ตั้งแต่ต้นทาง-กลางทาง-ปลายทางของเป้าหมายและช่องว่างการพัฒนาที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย (๓) การจัดลำดับความเร่งด่วนของโครงการสำคัญ และ (๔) การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งมีมติมอบหมายให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติดำเนินการจัดทำโครงการตามแนวทางการขับเคลื่อนดังกล่าวร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง ๓ ระดับ และสำนักงบประมาณ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามแนวทางการขับเคลื่อนฯ ได้อย่างเป็นรูปธรรม

ในการนี้ สำนักงานฯ จำเป็นต้องดำเนินการจัดทำโครงการสำคัญตามแนวทางการขับเคลื่อนฯ ด้วยรูปแบบการดำเนินงานผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Online) ตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยสำนักงานฯ ได้จัดทำวิดิทัศน์ประกอบการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนฯ และชุดเอกสารประกอบการดำเนินการของหน่วยงานในระดับกรมหรือเทียบเท่าตามแนวทางที่ (๑) การมองเป้าหมายร่วมกันฯ ในระดับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย จำนวน ๑๔๐ เป้าหมาย และ แนวทางที่ (๒) การจัดทำโครงการสำคัญฯ ทั้งนี้ หน่วยงานของท่านเป็นหนึ่งในหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในระดับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (จ.๓) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงในการดำเนินการตามแนวทางที่ (๓) การจัดลำดับความเร่งด่วนของโครงการสำคัญ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานของท่านอาจมีความเกี่ยวข้องในการร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยอื่น ๆ นอกเหนือจากเป้าหมายที่ท่านได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน สำนักงานฯ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านมอบหมายทุกกองหรือเทียบเท่าในสังกัดของท่าน ดำเนินการตามแนวทางที่ ๑ และ ๒ เพิ่มเติม ดังนี้

๑) ศึกษาและทำความเข้าใจวิดิทัศน์และเอกสารอื่น ๆ ประกอบการชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยท่านสามารถดาวน์โหลดวิดิทัศน์และชุดเอกสารประกอบการดำเนินการที่เกี่ยวข้องได้ที่ <http://nscr.nesdc.go.th/project2565/> หรือตาม QR Code ที่ปรากฏตามท้ายเอกสารนี้

๒) ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำเอกสารประกอบการดำเนินการตามแนวทางที่ (๑) การมองเป้าหมายร่วมกันฯ (Worksheet ๑) และเอกสารประกอบการดำเนินการตามแนวทางที่ (๒)

/การจัดทำโครงการ...

การจัดทำโครงการสำคัญฯ ในส่วนของการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Worksheet ๒) ให้สมบูรณ์ และจัดส่งเอกสาร Worksheet ๑ และ ๒ กลับมายังสำนักงานฯ ภายในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ และภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ ตามลำดับ โดยดำเนินการจัดส่งไฟล์ Worksheet ตามวิธีการที่ระบุในเอกสารคำอธิบายขั้นตอนการดำเนินการที่ท่านสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ที่ปรากฏตามท้ายเอกสารนี้

๓) ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำเอกสารประกอบการดำเนินการตามแนวทางที่ (๒) การจัดทำโครงการสำคัญฯ ในส่วนของการจัดทำโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (Worksheet ๓) ให้สมบูรณ์โดยใช้ข้อมูลจากเอกสาร Final Value Chain ของแต่ละเป้าหมายย่อยที่สำนักงานฯ จะประมวลผล และเผยแพร่ต่อไปใน QR Code ที่ปรากฏตามท้ายเอกสารนี้ ภายหลังจากที่ได้ข้อมูลจาก Worksheet ๑ และ ๒ แล้ว และจัดส่งเอกสาร Worksheet ๓ กลับมายังสำนักงานฯ โดยดำเนินการจัดส่งไฟล์ Worksheet ตามวิธีการที่ระบุในเอกสารคำอธิบายขั้นตอนการดำเนินการที่ท่านสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ที่ปรากฏตามท้ายเอกสารนี้ พร้อมทั้งนำเข้าสู่ข้อมูลข้อเสนอโครงการสำคัญในระบบติดตามและประเมินผล แห่งชาติ (eMENSCR) โดยกรอกรายละเอียดของโครงการตาม M๑-M๕ และผ่านการอนุมัติข้อมูลจาก M๗ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

๔) จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๕ โดยนำโครงการสำคัญที่ได้จาก Worksheet ๓ และที่ได้นำเข้าระบบ eMENSCR ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการตามขั้นตอนของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

ทั้งนี้ สำนักงานฯ จะดำเนินการพิจารณาการจัดลำดับความเร่งด่วนของโครงการสำคัญฯ ภายหลังจากได้ข้อมูลตามแนวทางที่ ๑ และ ๒ ร่วมกับหน่วยงานของท่านในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพ จ.๓ หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ระดับประเด็น (จ.๑) และระดับเป้าหมายประเด็น (จ.๒) รวมทั้ง สำนักงานฯ โดยสำนักงานฯ จะดำเนินการจัดส่งข้อมูลและชุดเอกสารประกอบการดำเนินการ ที่เกี่ยวข้องให้กับท่านพิจารณาดำเนินการในโอกาสต่อไป เพื่อที่สำนักงานฯ จะได้นำผลการดำเนินการ เสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณามอบหมายผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อ ๑) - ๔) ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายทศพร ศิริสัมพันธ์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ  
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓ และ ๖๒๓๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔  
E-mail: [Punnaluk@nesdc.go.th](mailto:Punnaluk@nesdc.go.th)

